
 

 
บันทกึรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว  จังหวดัชัยภูมิ 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1 / 2567  คร้ังที ่ 1  

ในวนัจันทร์ ที ่ 12  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2567    เวลา   09.00   น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล (ช้ัน 2) 

 

ผู้มาประชุม           จ านวน      14     คน 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางอมัพิการ์  ราษีงาม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล อมัพิการ์  ราศีงาม เขตท่ี 9 

2 นายอคัรานนท ์ สิมสา รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล อคัรานนท ์ สิมสา เขตท่ี 6 

3 นางสาวประยงค ์ หมู่โสภิญ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ประยงค ์ หมู่โสภิญ เขตท่ี 1 

4 นายณัฐวุฒิ  เวยีงดินด า สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ณฐัวุฒิ  เวยีงดินด า เขตท่ี 2 

5 นายกิตติกร  หมู่โสภณ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล กิตติกร  หมู่โสภณ เขตท่ี 3 

6 นายทินกร  โสดาวนั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ทินกร  โสดาวนั เขตท่ี 4 

7 นายนฐัพงษ ์ ม่ิงโอโล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล นฐัพงษ ์ ม่ิงโอโล เขตท่ี 5 

8 นางวรียา  ประกอบชยั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล วรียา  ประกอบชยั เขตท่ี 7 

9 นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล มาโนชญ ์ รัตนประทุม เขตท่ี 8 

10 นายเกษฏา  ราษีสวย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล เกษฏา  ราษีสวย เขตท่ี 10 

11 นางปิยะมาศ  เชาวผ์กัปัง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ปิยะมาศ  เชาวผ์กัปัง เขตท่ี 11 

12 นางกนกวรรณ  แนวโอโล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล กนกวรรณ  แนวโอโล เขตท่ี 12 

13 นายพวงพล  หมู่โสภณ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล พวงพล  หมู่โสภณ เขตท่ี 13 

14 นายเจริญชาติ  แกง้ค า เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล เจริญชาติ  แกง้ค า  
 
 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน ......0........ คน 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ........16........ คน 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล จ าเริญ  แนวโอโล 
2 นายกิตติ  มาลากอง รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล กิตติ  มาลากอง 
3 นายชาติชาย  หมู่โสภิญ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ชาติชาย  หมู่โสภิญ 
4 นายประดิษฐ ์ หมู่โสภิญ เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ประดิษฐ ์ หมู่โสภิญ 
5 นายสมเกียรติ  คงเมือง ผูอ้  านวยการกองช่าง สมเกียรติ  คงเมือง 
6 นายมนตรี  สงพฒัน์ ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ มนตรี  สงพฒัน์ 
7 นายวรีพล  ภิญโญยาง หวัหนา้ส านกัปลดั วรีพล  ภิญโญยาง 
8 นายนพดล  เพราะชุ่ม ผูใ้หญ่บา้น  บา้นโนนตุ่น  ม.2 นพดล  เพราะชุ่ม 
9 นางสาวภาณุมาศ  หมู่วเิศษ ผูใ้หญ่บา้น  บา้นโนนดินจ่ี  ม.5 ภาณุมาศ  หมู่วเิศษ 
10 นางจนัทร์เพญ็  พนัธ์สุวรรณ ผูใ้หญ่บา้น บา้นโอโล  ม. 9 จนัทร์เพญ็  พนัธ์สุวรรณ 
11 นางจุฑามาศ  บุตตะเขียว ผูใ้หญ่บา้น บา้นโอโล  ม. 10 จุฑามาศ  บุตตะเขียว 
12 นางสาวภทัธยา  เพชรล ้า ผูใ้หญ่บา้น บา้นโอโล  ม. 11 ภทัธยา  เพชรล ้า 
13 นางสมควร  ทา้วนอ้ย ผูใ้หญ่บา้น บา้นหนองตาไก ้ ม. 6 สมควร  ทา้วนอ้ย 
14 นางสาวชนญัลกัษณ์ จิตตป์ราโมทย ์ เจา้พนกังานธุรการ ชนญัลกัษณ์ จิตตป์ราโมทย ์

15 นางสาวอนิสรา  นิลวงษ ์ ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ อนิสรา  นิลวงษ ์
16 นางสาวปพิชญา  เสมาสูงเนิน ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ ปพิชญา  เสมาสูงเนิน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
         /เร่ิมประชุม...  
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เร่ิมประชุม เวลา    09.00     น. 

นายเจริญชาติ  แก้งค า   วนัน้ีเป็นการเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  สมยัสามญั สมยัท่ี 1/2567  คร้ังท่ี 1  
(เลขานุการสภาฯ)  ประจ าปี พ.ศ. 2567   และตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 “การประชุมสภาองคก์ารบริหาร
   ส่วนต าบล  ตอ้งมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง                   
   ของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจึ่งจะเป็นองคป์ระชุม   

    บดัน้ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  ไดเ้ขา้ประชุมมีจ านวน 
ทั้งส้ิน 13  ท่าน  จาก 13 ท่าน ถือวา่ครบองคป์ระชุมแลว้  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  จุดธูปเทียนบูชา  พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม     

 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี  1/2567  และเปิดประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  สมยัสามญั สมยัท่ี  1/2567  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี   
พ.ศ. 2567  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ขอกราบเรียนเชิญ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   กล่าวเปิดประชุมสมยัสามญั  สมยัท่ี 1/2567  และเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
(ประธานท่ีประชุมฯ) ส่วนต าบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี  1/2567  คร้ังท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2567    
   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ือง   ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ือง  รับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
  สมยัสามญั  สมยัท่ี 4/2566 คร้ังท่ี 1   เม่ือวนัท่ี 15  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 
  (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ)   ค ร้ังท่ีแลว้ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ตามท่ีไดป้ระชุม  สมยัสามญั สมยัท่ี 4/2566 คร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 15  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 
(ประธานท่ีประชุมฯ) เม่ือใหส้มาชิกฯ ไดต้รวจสอบดู  มีสมาชิกฯ ท่านใด  จะขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือไม่  
   ถา้ไม่มีท่านใด  เสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเพิ่มเติม  ถือวา่ท่ีประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม  สมยัสามญั สมยัท่ี  4/2566  คร้ังท่ี 1    
ทีป่ระชุม           - รับรอง – 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  กระทูถ้าม 
   3.1  กระทูถ้ามของนายพวงพล  หมู่โสภณ   สมาชิกสภาฯ  เขตท่ี 13 

ลงวนัท่ี  25 มกราคม 2566  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญนายพวงพล  หมู่โสภณ   สมาชิกสภาฯ  เขตท่ี 13   ผูต้ ั้งกระทูถ้ามค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
 

         /นายพวงพล... 
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นายพวงพล  หมู่โสภณ ขอเสนอกระทูถ้าม  เร่ือง  ถนน คสล. รหสัทอ้งถ่ิน  ชย.ถ. 143-448  สายบา้นคา้ว-บา้นโนนเจริญ 
(ส.อบต. เขตท่ี 13) ระยะทาง  1881  เมตร  ท่ียงัไม่ไดล้งหินคลุกหรือลูกรังไหล่ทาง  ตามแบบถนน  คสล.                 

จากท่ีมีสัญญาส้ินสุด  วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2566  จนถึงปัจจุบนัน้ี  ถนนเส้นน้ี  ไหล่ทาง
ยงัไม่มีลูกรัง  กระผมไม่ไดจ้ะใหผู้รั้บจา้งท าจนเกินความจริง  เพียงแต่ให้เป็นไป 
ตามแบบ ปร.4 ปร.5  เพราะสัญญางานส้ินสุด  ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2566   
จนถึงปัจจุบนั 12 กุมภาพนัธ์ 2567  ผูรั้บจา้งยงัไม่ไดล้งหินลูกรังไหล่ทาง                        
1. จึงขอสอบถามวา่  ปัจจุบนัน้ี  ถนนเส้นน้ี  ส่งงานเป็นท่ีเรียบร้อยมีการเบิกจ่าย   

งบประมาณไปหมดหรือยงั 
2. ถา้ยงัไม่ไดล้งหินคลุกหรือลูกรังถือวา่ผูรั้บจา้งท างานเสร็จแลว้หรือยงั 
3. ถา้งานยงัไม่เสร็จ  ยงัมีค่าปรับทุกวนัหรือไม่ 
4. ถา้งานยงัไม่เสร็จ  สามารถเบิกจ่ายค่าจา้งไปครบถว้นก่อนไดห้รือไม่   ขอทราบรายละเอียดครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหาร พิจารณาและช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล ตามท่ีท่านสมาชิกฯ  ไดส้อบถาม 
(นายกฯ อบต.โอโล) ถนนเส้น  คสล.  สายบา้นคา้ว-บา้นโนนเจริญ  ผูรั้บจา้งส่งงานแลว้  และเบิกจ่าย 
   งบประมาณครบถว้นแลว้  รายละเอียด  ขอเชิญผูอ้  านวยการกองช่างช้ีแจงเพิ่มเติม 

ถา้งานยงัไม่เสร็จ  ถา้ไม่มีลงหินคลุกหรือลุกรังถือวา่ผูรั้บจา้งท างานเสร็จหรือยงัครับ 
นายสมเกยีรติ  คงเมือง โครงการท่ีด าเนินการไปแลว้แจง้ผูรั้บจา้งลงดินลูกรัง  คณะกรรมการไดต้รวจสอบ  
(ผูอ้  านวยการกองช่าง) เป็นงานดิน  กระผมไดแ้จง้ผูรั้บจา้งแลว้ไม่ใช่งานดิน  แจง้ใหผู้รั้บจา้งน าลูกรังมาลงให ้ 

ผูรั้บจา้งก าลงัทยอยน าลูกรังมาใส่ใหค้รับ   
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล ขอช้ีแจงเพิ่มเติมครับ  ดว้ยรองนายกฯ   นายกิตติ  มาลากอง  ไดล้งพื้นท่ีส ารวจถนนเส้นดงักล่าว 
(นายกฯ อบต.โอโล)   ผูรั้บจา้งไดเ้ร่ิมลงหินคลุกแลว้ครับ  ค าถาม  ถา้งานยงัไม่เสร็จ  สามารถเบิกจ่ายค่าจา้ง                     

ไปครบถว้นก่อนไดห้รือไม่   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจง้ครับ 
นายเจริญชาติ  แก้งค า   กรณีท่ีสอบถามถา้งานยงัไม่เสร็จ  สามารถเบิกจ่ายค่าจา้งไปครบถว้นก่อนไดห้รือไม่ 
(เลขานุการสภาฯ )   ตามระเบียบกฎหมาย   ถา้งานยงัไม่เสร็จไม่สามารถเบิกจ่ายไดค้รับ 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอเชิญ  นายพวงพล  หมู่โสภณ   สมาชิกสภาฯ  เขตท่ี 13   ผูต้ ั้งกระทูถ้ามค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ)  
นายพวงพล  หมู่โสภณ ขอขอบคุณส าหรับค าช้ีแจง  และขอบคุณทุกฝ่ายไดร่้วมกนัช่วยแกไ้ขปัญหาครับ  การท างาน 
(ส.อบต. เขตท่ี 13)  อยากให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งครับ  เพราะวา่เราท าผิดกนัหลายหลาย  เช่น เบิกจ่ายไปก่อน 

ทั้งท่ีงานยงัไม่เสร็จ  และผมไมอ่ยากใหห้น่วยงานอ่ืน ตอ้งเขา้มาดู  เม่ือผูรั้บจา้งท าเรียบร้อยแลว้  
รบกวนคณะกรรมการตรวจรับลงพื้นท่ีตรวจสอบดู  ความเรียบร้อยดว้ยครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม รับทราบ  ฝากฝ่ายบริหารตรวจสอบดูความเรียบร้อยดว้ยค่ะ 
 (ประธานท่ีประชุมฯ)  

ทีป่ระชุม   -รับทราบ-  
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  ทีค่ณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง ทีเ่สนอใหม่ 

5.1  ญตัติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหารพิจารณาและช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล  ขอรายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(นายกฯ อบต.โอโล) ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

การวางแผนพฒันา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  ไดจ้ดัท าแผนพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 

– 2570)  ตามกระบวนการจดัท าแผน โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดั
เวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการ ท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อน
น ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี  นั้น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล   ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน 2564 โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา  ดงัน้ี 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ทั้ง 6 ยทุธศาสตร์  
บรรจุโครงการในแผน 5 ปี (2566-2570) ไวท้ั้งหมดจ านวน  จ านวน  252  โครงการ  
สามารถน าโครงการมาบรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  จ  านวน 64 โครงการ, จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  18  โครงการ  รวมเป็น  82  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.57 %  ของโครงการทั้งหมดตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  5 ปี 
และคิดเป็นร้อยละ 50.54 %  ของแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียด ดงัน้ี 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ คดิเป็น 
ร้อยละ จ านวนโครงการที ่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ทีป่ฏิบัต ิ

1. การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพฒันาดา้นสังคม 
3. การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
4. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
5. การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
6. การพฒันาดา้นการเมือง การบริหารจดัการองคก์ร 

151  
16 
12 
1 
6 
8 

49 
10 
10 
0 
1 
5 

34.75 % 
62.50 % 
83.33 % 

0 
16.67 % 
62.50 % 

รวม 184 64 40.76 % 
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ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแ้จกจ่ายใหส้มาชิกสภาฯ  ทุกท่านแลว้ นั้น 
(นายกฯ อบต.โอโล) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
นายพวงพล  หมู่โสภณ              จากรายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3)      ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ  านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน  จ านวน  184 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีปฏิบติั  64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.76 % 
อยากทราบวา่โครงการท่ีไม่ไดด้ าเนินการ  งบประมาณไดโ้อน หรือตกหล่นไปไหนครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล รายละเอียด  ขอเชิญหวัหนา้ส านกัปลดัแจง้ครับ 
(นายกฯ อบต.โอโล)  
นายวรีพล  ภิญโญยาง ในรอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการในแผน ทั้งหมดจ านวน  จ านวน  184  
(หวัหนา้ส านกัปลดั)  โครงการ  ด าเนินการ  จ านวน 64 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.76 %  ถือวา่นอ้ย   

ส าหรับโครงการท่ีไม่ไดด้ าเนินการหรือยกเลิก   ในกรณีมีโครงการท่ีเร่งด่วนและจ าเป็น 
ก็จะโอนงบประมาณมาแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนครับ   ส่วนงบประมาณท่ีไม่ได้
ด าเนินการก็จะตกเป็นเงินสะสมครับ 

นายมาโนชญ์  รัตนประทุม        ขอ้บญัญติัฯ  หรือโครงการต่างๆ  ท่ีสมาชิกสภาฯ  ไดเ้สนอเขา้มาแลว้ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      อยากจะใหท้ าใหค้รบถว้น  ถา้ท าไม่ไดต้ามท่ีไดต้ั้งไวก้็จะเสียผลประโยชน์ต่อประชาชน   

อยากจะเนน้ย  ้าในปีงบประมาณต่อไป   อยากใหป้ฏิบติัใหไ้ด ้ 100%  ครับ 
   เช่น  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

บทบาทสตรี  โครงการอบรมเด็กและสตรีตา้นความรุนแรง  เป็นเร่ืองส าคญัละเอียดอ่อน
อยากจะใหจ้ดั  ผลท่ีจะไดรั้บโดยตรงคือประชาชน ปัจจุบนัสังคมมีความรุนแรงสูงข้ึน 
ทุกวนั  เน่ืองจากปัญหายาเสพติดจบัตอ้งง่าย  เพื่อจะไดเ้ตือนสติต่อตา้นความรุนแรง 
ในอนาคตขา้งหนา้    ขอสอบถามงบประมาณ  2566  มีการโอนงบประมาณออกไปแลว้  
น าไปท าอะไร  สาเหตุอะไรท่ีไดไ้ดด้ าเนินการครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล เร่ืองแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีด าเนินการไม่ทนั 
(นายกฯ อบต.โอโล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานครับ 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   ขอฝากฝ่ายบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม 
(ประธานท่ีประชุมฯ) แผนงาน  ใหค้รบ  100 %  ดว้ยค่ะ 
   สมาชิกฯ ท่านใดมีขอ้สงสัย  เสนอแนะเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 
   ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม  ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบ 

มติทีป่ระชุม  -  รับทราบฯ  -   
 



 

-7- 
 

5.2  ญตัติการพจิารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
        เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่ 2  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหารพิจารณาและช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโลไดจ้ดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
(นายกฯ อบต.โอโล) เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 2  เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่นอ้งประชาชน 

ในพื้นท่ีต าบลโอโล  โดยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท า
แผนพฒันา, คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  และประชาคมทอ้งถ่ิน
ไดพ้ิจารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 2   
มีทั้งหมด  27  โครงการ   

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   รายละเอียดตามท่ีฝ่ายบริหารแจง้แลว้นั้น 
(ประธานท่ีประชุมฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สงสัย  ขอเชิญค่ะ 
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม        - ขอแกไ้ขเอกสารหนา้  10  ล าดบัท่ี  15   สถานท่ีก่อสร้าง   ถนนสายหนองโก – นาพอ่นาย    
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)      แกไ้ขเป็น   ถนนสายหนองโก - นาพอ่หนูกาย   

- ขอแกไ้ขเอกสารหนา้  11  ล าดบัท่ี  18    งบประมาณ ด าเนินงาน  พ.ศ.  2567    
แกไ้ขเป็น   งบประมาณ  ด าเนินงาน  พ.ศ.  2568  

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   รับทราบขอฝากฝ่ายบริหาร  แจง้เจา้หนา้ท่ีแกไ้ขดว้ยค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) สมาชิกสภาฯ ผูน้ าหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ 
  ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี   

เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี  2  หรือไม่   
ถา้หากเห็นชอบ กรุณายกมือ 

มติทีป่ระชุม  มติเห็นชอบฯ   จ านวน  ......11.......เสียง 
    มติไม่เห็นชอบฯ จ านวน  ....... -.......เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  ........2.......คน  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  13  คน  มาประชุมวนัน้ี   

จ านวน....13....คน  ลาป่วย  จ านวน....0.... คน  เห็นชอบ ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570)  เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี  2  จ  านวน....11....เสียง 

มติทีป่ระชุม   -  รับทราบฯ  -    
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5.3  ญตัติการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
       เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  3  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหารพิจารณาและช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโลไดจ้ดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
(นายกฯ อบต.โอโล) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 3  เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่นอ้งประชาชน 

ในพื้นท่ีต าบลโอโล  โดยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท า
แผนพฒันา, คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  และประชาคมทอ้งถ่ิน
ไดพ้ิจารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 3 เรียบร้อย 
ไปแลว้นั้น 

จึงขอเสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 3   
ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  เพื่อพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 3 เห็นชอบต่อไป 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   รายละเอียดตามท่ีฝ่ายบริหารแจง้แลว้นั้น 
(ประธานท่ีประชุมฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สงสัย  ขอเชิญค่ะ 
นางปิยะมาศ  เชาว์ผกัปัง        - ขอแกไ้ขเอกสารหนา้  21  ล าดบัท่ี 36  สถานท่ีก่อสร้าง   สายบา้นนางกฤษนา – บา้นนางค าเหมือน    
(ส.อบต.หมู่ท่ี 11)      แกไ้ขเป็น   สายบา้นนางกฤษนา – บา้นนางรจนา    
นายเกษฎา  ราษีสวย         - ขอแกไ้ขเอกสารหนา้  16  ล าดบัท่ี 26  สถานท่ีก่อสร้าง  บา้นนายพชรพฒัน ์– บา้นนางสุนี    
(ส.อบต.หมู่ท่ี 10)      แกไ้ขเป็น   บา้นนายพชรพฒัน์ – บา้นนางปรานี    
นางกนกวรรณ  แนวโอโล         - ขอแกไ้ขเอกสารหนา้  23  ล าดบัท่ี 40  สถานท่ีก่อสร้าง  บา้นโอโล   
(ส.อบต.หมู่ท่ี 12)      แกไ้ขเป็น   บา้นโนนดินจ่ี 
นายพวงพล  หมู่โสภณ        ขอเสนอ  สมาชิกสภาฯ  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  เพื่อแจง้เจา้หนา้ท่ี  แกไ้ขไดห้รือไม่    
(ส.อบต.หมู่ท่ี 13)        
นายกติติ  มาลากอง        ขอสอบถาม  ถา้ไม่มีโครงการในแผนฯ เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 3  อยากจะสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
(รองนายกฯ อบต.โอโล) จะขอเพิ่มวนัน้ีไดอี้กหรือไม่ 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล รายละเอียด  ขอเชิญหวัหนา้ส านกัปลดัแจง้ครับ 
(นายกฯ อบต.โอโล)  
นายวรีพล  ภิญโญยาง การจดัท าแผนฯ  ผา่นขั้นตอนออกส ารวจ  ประชาคมหมู่บา้น  ประชาคมระดบัทอ้งถ่ิน  
(หวัหนา้ส านกัปลดั)  คณะกรรมการสนบัสนุน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเรียบร้อยแลว้   ถา้จะขอเพิ่มเติม 

ตอ้งประสานกองช่าง  กองช่างออกส ารวจ  เพื่อจดัท าประมาณการครับ  เร่ิมตน้ใหม่ครับ 
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นายพวงพล  หมู่โสภณ        ขอหารือ  ในแผนฯ  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  3  บางหมู่บา้นส ารวจมาแลว้  ประมาณการแลว้  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 13)      ไม่เห็นในโครงการ  จะขอเพิ่มกบัเจา้หนา้ท่ีไดห้รือไม่   
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล รายละเอียด  ขอเชิญหวัหนา้ส านกัปลดัแจง้ครับ 
(นายกฯ อบต.โอโล)  
นายวรีพล  ภิญโญยาง หมู่บา้นส ารวจมาแลว้  ประมาณการแลว้  สามารถเพิ่มเติมไดค้รับ 
 (หวัหนา้ส านกัปลดั) 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีขอ้สงสัย  ขอเชิญค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ)  
นายณัฐวุฒิ  เวียงดินด า        โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนตุ่น  หมู่ 2  จ  านวน  3  โครงการ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 2)       ไม่ปรากฏอยูใ่นแผนฯ  คร้ังท่ี 3  ครับ 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
นายกติติ  มาลากอง        โครงการบา้นโนนตุ่น  หมู่ 2  ท่ียงัไม่มีในแผนฯ  เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 
 (รองนายกฯ อบต.โอโล) สามารถเพิ่มเติม  ไดใ้นแผนฯ  คร้ังท่ี  4  ครับ 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   สมาชิกสภาฯ ผูน้ าหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี   

เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  3  หรือไม่   
ถา้หากเห็นชอบ กรุณายกมือ 

มติทีป่ระชุม  มติเห็นชอบฯ   จ านวน  ......11.......เสียง 
    มติไม่เห็นชอบฯ จ านวน  ....... 0.......เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  ........2.......คน  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  13  คน  มาประชุมวนัน้ี   

จ านวน....13....คน  ลาป่วย  จ านวน....0.... คน  เห็นชอบ ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม  คร้ังท่ี  3  จ  านวน....11....เสียง 

มติทีป่ระชุม   -  รับทราบฯ  -    
5.4   ญตัติการพิจารณาเห็นชอบระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล   
        วา่ดว้ยการด าเนินการของประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2567   

   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบทา้ย)   
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญฝ่ายบริหารพิจารณาและช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 
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ร.ต.อ.จ าเริญ  แนวโอโล  ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ไดแ้จง้วา่ดว้ยพระราชบญัญติัการเขา้ช่ือเสนอ 
(นายกฯ อบต.โอโล) ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2565  ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้  เม่ือวนัท่ี  24  

กุมภาพนัธ์ 2564  และใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป  โดยมาตรา 9  ก าหนดใหผู้มี้สิทธิเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีประสงค ์
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าร่างบญัญติัทอ้งถ่ินหรือเชิญชวนใหร่้วมเขา้ช่ือ   
ใหย้ืน่ค  าร้องต่อประธานสภาทอ้งถ่ินตามระเบียบท่ีประธานทอ้งถ่ินก าหนดโดยความ 
เห็นชอบสภาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งไดส่้งตวัอยา่งร่างระเบียบสภาทอ้งถ่ิน  วา่ดว้ยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2567  ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาจดัท าระเบียบของสภาทอ้งถ่ินตามความเหมาะสมกบับริบท 
ของทอ้งถ่ิน   

เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงเสนอร่าง
ระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล   วา่ดว้ยการด าเนินการของประชาชนในการ
เขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2567  เพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล
พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกจ่ายใหทุ้กท่านแลว้นั้น 

 (ประธานท่ีประชุมฯ) สมาชิกสภาฯ ผูน้ าหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ 
ถา้ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี   
เห็นชอบระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  วา่ดว้ยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2567 หรือไม่   
ถา้หากเห็นชอบ กรุณายกมือ 

มติทีป่ระชุม  มติเห็นชอบฯ   จ านวน  ......11.......เสียง 
    มติไม่เห็นชอบฯ จ านวน  ....... 0.......เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  ........2.......คน  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  13  คน  มาประชุมวนัน้ี   

จ านวน....13....คน  ลาป่วย  จ านวน....0.... คน  เห็นชอบระเบียบสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโอโล  วา่ดว้ยการด าเนินการของประชาชนในการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติั 
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2567 จ านวน....11....เสียง 

มติทีป่ระชุม   -  รับทราบฯ  -    
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5.4  การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 

    1.  สมยัท่ี 1   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1 - 15 เดือน กุมภาพนัธ์ 2567    มีก าหนด   15   วนั 
     2.  สมยัท่ี 2   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี    2 – ๑6  เดือน  พฤษภาคม  ๒๕            มีก าหนด   15   วนั 
    3.  สมยัท่ี 3   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี    1 – ๑5  เดือน  สิงหาคม     ๒   ๕        มีก าหนด   15   วนั 
    4.  สมยัท่ี 4   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี    ๑ – ๑5  เดือน  ธนัวาคม     ๒๕         มีก าหนด   15   วนั 

และสมยัแรกของปีถดัไป พ.ศ. 2568 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1 – 1        มีก าหนด   15   วนั          
    ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  
(แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554) หมวด 2  ขอ้ 21 การก าหนดจ านวนสมยัประชุม
สามญัประจ าปี  ระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้ประชุมสมยัประชุมสามญัประจ าปีของแต่ละสมยั
ในปีนั้น  วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจ าปีของปีถดัไป  และระยะเวลาของสมยัประชุม
สามญัประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไป  ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินน าปรึกษาในท่ีประชุมสามญั
ประจ าปี  สมยัแรกของแต่ละปี   

นางอมัพกิาร์  ราศีงาม เร่ือง  การก าหนดสมยัประชุมสามญั   ประจ าปี พ.ศ. 2567 
(ประธานท่ีประชุมฯ) และสมยัแรกของปีถดัไป  พ.ศ. 2568  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจง้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 
นายเจริญชาติ  แก้งค า ในการก าหนดสมยัสามญัให้ก าหนดวนัเร่ิมตน้ของแต่ละสมยั  ประจ าปี พ.ศ. 2567   
(เลขานุการสภาฯ)       และก าหนดสมยัแรกของปีถดัไป  พ.ศ. 2568  ไวด้ว้ย   

ขั้นตอน    ดงัน้ี 
1. เสนอก าหนดประชุมสมยัสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2567 มีก่ีสมยั  (ไดต้ั้งแต่ 2  สมยั 

ไม่เกิน 4 สมยั)  อยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดอยูใ่นเดือน กุมภาพนัธ์ และสิงหาคม   
2.  ปี พ.ศ. 2567  ไดก้ าหนดไวแ้ลว้  1  สมยั  การก าหนดช่วงเดือน ของการประชุม 

แต่ละสมยั  โดยเร่ิมจาก สมยัสามญัท่ี 2  และสมยัแรกปี พ.ศ. 2568   
(เร่ิมตั้งวนัท่ีเท่าไร ถึง วนัท่ีเท่าไร ของแต่ละสมยั  มีระยะเวลาก าหนด 15 วนั   
แต่ถา้จะขยายสมยัแต่ละสมยัตอ้งขออนุญาตจากท่านนายอ าเภอภูเขียว) 

3. สมาชิกสภาฯ  เสนอทีละคน เม่ือคนท่ี 1 แลว้  โดยมีผูรั้บรอง  จ  านวน 2 คน  
และคนท่ี 2  เสนอเพื่อแข่งขนั  

นางอมัพกิาร์  ราศีงาม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอก าหนดประชุมสมยัสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2567 มีก่ีสมยั   
(ประธานท่ีประชุมฯ) โดยมีผูรั้บรอง  จ  านวน  2  คน   
นายกติติกร  หมู่โสภณ เสนอก าหนดประชุมสมยัสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2567  จ  านวน  4  สมยัครับ 
(ส.อบต. เขตท่ี 3)   
นางอมัพกิาร์  ราศีงาม ขอผูรั้บรอง  จ  านวน 2 คน  ค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ)  
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นายพวงพล  หมู่โสภณ ขอรับรองครับ 
(ส.อบต. เขตท่ี 13)   
นางประยงค์  หมู่โสภิญ ขอรับรองค่ะ  
(ส.อบต. เขตท่ี 1) 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอก าหนดประชุมสมยัสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2567 มีก่ีสมยั   
(ประธานท่ีประชุมฯ) เพื่อแข่งขนั  โดยมีผูรั้บรอง 2 คน  ให้เวลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
   หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ  เสนอแข่งขนั  

สรุป  ก าหนดประชุมสมยัสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2567  จ  านวน  4  สมยั ค่ะ 
นางอมัพกิาร์  ราศีงาม ขั้นตอนการ  ก าหนดัวนัท่ีประชุม  เสนอทีละคน เม่ือคนท่ี 1 เสนอแลว้  ตอ้งมีผูรั้บรอง  
(ประธานท่ีประชุมฯ) จ านวน 2 คน  และคนท่ี 2  เสนอเพื่อแข่งขนั   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอค่ะ 
นายกติติกร  หมู่โสภณ ซ่ึงการประชุมสมยัสามญัท่ี 1/2567   ก าหนดแลว้   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 เดือน กุมภาพนัธ์ 2567     
 (ส.อบต. เขตท่ี 3)   กระผมขอเสนอ  ก าหนดัวนัท่ีประชุม  ขอเสนอเพิ่ม  จ  านวน 4  สมยั  ดงัน้ี  

   2. สมยัสามญัท่ี 2/2567      เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 - 16 เดือน พฤษภาคม 2567     
   3. สมยัสามญัท่ี 3/2567      เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 เดือน สิงหาคม 2567       
   4. สมยัสามญัท่ี 4/2567      เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 – 15  เดือน ธนัวาคม 2567        
และสมยัแรกปีถดัไป  พ.ศ. 2568  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 เดือน กุมภาพนัธ์  2568   

นางอมัพกิาร์  ราศีงาม ขอผูรั้บรอง  จ  านวน 2 คน  ค่ะ 
(ประธานท่ีประชุมฯ)  
นางปิยะมาศ  เชาว์ผกัปัง ขอรับรองค่ะ  
(ส.อบต. เขตท่ี 11)   
นางประยงค์  หมู่โสภิญ ขอรับรองค่ะ  
(ส.อบต. เขตท่ี 1) 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอก าหนดัวนัท่ีประชุม    เพื่อแข่งขนั   
(ประธานท่ีประชุมฯ) โดยมีผูรั้บรอง 2 คน  ใหเ้วลาท่านสมาชิกฯ   5  นาที   
   หมดเวลา  5  นาที  ไม่มีสมาชิกฯ  เสนอแข่งขนั  

สรุป  การก าหนดสมยัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  สมยัสามญั  
ประจ าปี พ.ศ. 2567  และสมยัแรกของปี พ.ศ. 2568   ดงัน้ี 
   1. สมยัสามญัท่ี 1/2567      เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 เดือน กุมภาพนัธ์ 2567     
   2. สมยัสามญัท่ี 2/2567      เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 - 16 เดือน พฤษภาคม 2567     
   3. สมยัสามญัท่ี 3/2567      เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 เดือน สิงหาคม 2567       
   4. สมยัสามญัท่ี 4/2567      เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 – 15  เดือน ธนัวาคม 2567        
และสมยัแรกปีถดัไป  พ.ศ. 2568  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 เดือน กุมภาพนัธ์  2568   
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นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอเชิญสมาชิกฯ ท่านใดมีขอ้สงสัย  เสนอแนะเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 
 (ประธานท่ีประชุมฯ) ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  ขอมติท่ีประชุมสภาฯ วา่ท่ีประชุมสภาฯ                   

แห่งน้ี   จะเห็นชอบ หรือไม่  ถา้หากเห็นชอบ  กรุณายกมือ 
มติทีป่ระชุม  มติเห็นชอบฯ   จ านวน  ......12.......เสียง 
    มติไม่เห็นชอบฯ จ านวน  ....... 0.......เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  ........1.......คน  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้ งหมด จ านวน....13....คน  มาประชุมวนัน้ี   

จ านวน.....13.....คน ไม่มาประชุม  จ  านวน.....0......คน  เห็นชอบ จ านวน ....12...เสียง 
มติทีป่ระชุม  -  รับทราบฯ  -    

 
ระเบียบวาระที ่ 6      เร่ือง  อ่ืนๆ 
นางอมัพกิาร์  ราษีงาม สมาชิกสภาฯ คณะผูบ้ริหาร  ผูน้  าหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม 
(ประธานท่ีประชุมฯ) เร่ือง อ่ืนๆ  ขอเชิญค่ะ 
ร.ต.อ.จ าเริญ แนวโอโล   แจง้โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  บุคลากร ของ อบต.โอโล  
(นายก อบต.โอโล)  ขอเปล่ียนแปลงจาก  วนัท่ี  7 – 8 มีนาคม 2567  เป็นวนัท่ี  21 – 22  มีนาคม 2567   

ณ เข่ือนอุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น 
ทีป่ระชุม   -  รับทราบฯ  -    

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอสอบถามโครงการปรับเกรดเส้นทางสาธารณะ  ถนนสายบางสาย ช่วงปลายฝนมีน ้าขงั 
(ประธานท่ีประชุมฯ) ไม่สามารถลงเกรดได ้ แจง้จะกลบัมาด าเนินการให้อีกคร้ัง  ช่วงน้ีสามารถลงด าเนินการ 

ไดห้รือไม ่ บา้นหนองแวงยงัไม่ไดป้รับเกรดนะค่ะ 
 
ร.ต.อ.จ าเริญ แนวโอโล    รายละเอียด  ขอเชิญผูอ้  านวยการกองช่าง  ช้ีแจงจะมีโครงการปรับเกรดอีกหรือไม่ครับ 
(นายก อบต.โอโล)    
นายสมเกยีรติ  คงเมือง  รับทราบจะด าเนินการประสานผูรั้บจา้งให้ครับ 
(ผูอ้  านวยการกองช่าง)   
นายพวงพล  หมู่โสภณ ขอปรึกษาหารือการประชุมของสมาชิกสภาฯ  จะใหป้ระธานท าตามมติของสมาชิกสภาฯ 
(ส.อบต. เขตท่ี 13)  การนดัประชุม  การเรียกประชุม  การประชุมประจ าเดือน  ก่อนจะมีการประชุมสมยัสามญั   

ซ่ึงการประชุมก าหนดไว ้3 เดือน   ประชุม  1  คร้ัง  ขอน าเสนอการประชุมประจ าเดือน  
เพื่อปรึกษาหารือเน้ือหาการประชุมทุกส้ินเดือน  คือวนัสุดทา้ยของเดือน  จะตรงวนัหยุด
หรือ  หรือไม่ตรงวนัหยดุก็ประชุมไดถ้า้มีการประชุมก่อนล่วงหนา้  การท างานดา้นเอกสาร
มีรายละเอียดมาก   การประชุมก็จะสรุปไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึนครับ 
 
       /นางอมัพิการ์... 
 



 

..................................... 

 

................................. 
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นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ก าหนดวนัประชุมประจ าเดือน  ขอหารือกบัสมาชิกสภาฯ  อีกคร้ังนะค่ะ 
 (ประธานท่ีประชุมฯ) สมาชิกสภาฯ คณะผูบ้ริหาร  ผูน้  าหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม 

อีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพิ่มเติมอีก  ดิฉนัขอขอบคุณทุกท่าน 

              สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ี และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก  
             ท่ีท  าใหก้ารประชุมเสร็จส้ิน 
               ขอปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  สมยัสามญั  สมยัท่ี 1 / 2567   

และปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  สมยัสามญั  สมยัท่ี 1 / 2567  คร้ังท่ี 1 
ในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2567  ค่ะ 

ปิดการประชุม               เวลา    12.00    น. 
 

 
 
 

  (ลงช่ือ)  .........................................  ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
   (นายเจริญชาติ  แกง้ค า) 
 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าหนา้ท่ี 
        เลขานุการสภาฯ 
 

คณะกรรมการไดต้รวจถูกตอ้งแลว้  เม่ือวนัท่ี............................................................   
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 
 ตรวจสอบถูกตอ้ง    ตรวจสอบถูกตอ้ง 
 ....................    ……………….. 
 
 

  (ลงช่ือ)   สมโภชน์  ตอก าลงั   (ลงช่ือ)    กิตติ   มาลากองสมโภชน์  ง     
             (นายพวงพล  หมู่โสภณ)              (นายกิตติกร  หมู่โสภณ) 
   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม 
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 
 ตรวจสอบถูกตอ้ง 
 .................... 
 

 (ลงช่ือ)   สมโภชน์  ตอก าลงั  
      (นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม) 
               คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม  
 
 
 

........................................ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ความเห็นของประธานสภาฯ………………………………………………. 
  ตรวจสอบถูกตอ้ง 
  รับรองรายงานการประชุม   เม่ือคราวประชุมสภาฯ  สมยัสามญัท่ี .................................. 
  เม่ือวนัท่ี........................................................ 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ)                                                         ก าลงั                             
         (นางอมัพิการ์  ราษีงาม) 
   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

 

 


